

Số: 18/KH-TTr

Huyện Dương Minh Châu, ngày 30 tháng 11 năm 2022

**KẾ HOẠCH**  
**Công tác Thanh tra năm 2023**

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Căn cứ Công văn số 1831/TTCP-KHTH ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2023;

Thanh tra huyện Dương Minh Châu xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023 như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra, hoạt động thanh tra đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các lĩnh vực phát sinh nhiều vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận có nhiều ý kiến. Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; quan tâm kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra.

- Thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra, nhất là Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

- Nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các Nghị quyết, Chỉ thị, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài. Triển khai đồng bộ, hiệu quả hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo theo quy định.

- Xác định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực. Triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập; các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

## **2. Yêu cầu**

- Hoạt động thanh tra phải tuân thủ theo pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước và nhiệm vụ kinh tế xã hội của huyện.

- Nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, vấn đề xã hội quan tâm và chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành thực thi pháp luật. Kế hoạch thanh tra không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

- Việc tiến hành thanh tra, ban hành kết luận thanh tra đúng quy định của pháp luật, đạt mục đích yêu cầu.

## **II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH**

### **1. Công tác thanh tra**

Thực hiện 02 cuộc thanh tra, cụ thể như sau:

1.1. Thanh tra quản lý, sử dụng ngân sách và kinh phí ngoài ngân sách (nếu có) đối với UBND xã Lộc Ninh; thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2021; thời gian tiến hành quý II/2023;

1.2. Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chà Là về việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng; thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2022; thời gian tiến hành quý III/2023.

*(Nội dung chi tiết trong danh mục các cuộc thanh tra kèm theo)*

\* Thanh tra vụ việc do Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND huyện giao; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

### **2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo**

Tham mưu UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện:

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Khiếu nại 2011, Luật Tố cáo 2018, Luật Tiếp công dân 2013, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh, phần đầu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phần đầu đạt tỷ lệ trên 90%.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCTP ngày 20/3/2019; Kế hoạch 1910/KH-TTCTP ngày 29/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về tiến hành kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, qua đó giải quyết căn bản tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài nhằm góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

- Tăng cường và có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung ở những nơi, lĩnh vực xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, không để phát sinh “điểm nóng”.

- Tích cực vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo không đúng quy định. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tập trung ở khu vực xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, gắn với thực hiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2021 - 2025”.

- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tiếp tục thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo nhằm phát huy tối đa hiệu quả việc quản lý khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu.

### **3. Công tác phòng, chống tham nhũng**

Tham mưu Chủ tịch UBND huyện:

- Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành, nhằm bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu lực, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tiếp tục triển khai thi hành những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích, phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước, thanh tra phát hiện, xử lý tham nhũng... tập trung xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng những nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

- Tăng cường thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực (đặc biệt trong quy hoạch, sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức...); phát hiện, xử lý kịp thời nghiêm minh các vụ việc tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn để xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và chuyển điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng.

- Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong việc trao đổi, cung cấp thông tin theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo định kỳ, đột xuất về cấp trên theo quy định. Gắn hoạt động thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với công tác phòng, chống tham nhũng, chủ động phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc tiêu cực, tham nhũng.

### **4. Công tác xây dựng ngành**

Tiếp tục triển khai thực hiện các thông tư mới của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. rà soát các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng để phát hiện chồng chéo, mâu thuẫn trong các quy định về thanh tra, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 15/10/2017, Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018; chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo, thực hiện chế độ, chính sách để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo trong cán bộ, công chức và Nhân dân, góp phần thúc đẩy hiệu quả công tác ngành Thanh tra.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2023, bảo đảm phù hợp với nội dung định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023 của cấp trên và quy định pháp luật về thanh tra, không gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức.

2. Thanh tra huyện triển khai kịp thời Kế hoạch thanh tra năm 2023 đến đối tượng thanh tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan (để biết và thực hiện); thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện kế hoạch thanh tra; xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

3. Từng bộ phận chuyên môn tham mưu lãnh đạo thực hiện đảm bảo tiến độ.

4. Thực hiện nghiêm túc quy định tổng hợp báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác thanh tra về lãnh đạo huyện và ngành thanh tra để theo dõi, chỉ đạo.

5. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng phải được thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo, vừa đúng pháp luật vừa phù hợp với thực tế. Tùy theo tình hình cụ thể để quyết định tạm dừng, giãn, hoãn cuộc thanh tra; quan tâm đổi mới phương thức, cách thức tiến hành thanh tra theo hướng: yêu cầu các đơn vị tự kiểm tra, báo cáo, gửi hồ sơ, tài liệu về cơ quan thanh tra; khi làm việc, trao đổi với cơ quan, tổ chức, đơn vị thì thực hiện qua các hình thức phù hợp với tình hình thực tế, hạn chế đến mức tối đa hoạt động thanh tra trực tiếp tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc và bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định); khi thực sự cần thiết mới đến cơ quan, tổ chức, đơn vị kiểm tra, xác minh.

Trên đây là Kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 của Thanh tra huyện Dương Minh Châu./.

**Nơi nhận:**

- Thanh tra tỉnh;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TTtr.

**KT. CHÁNH THANH TRA  
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



**Nguyễn Hồng Thái**

Nguyễn Hùng Trí

UBND HUYỆN DUONG MINH CHAU  
THANH TRA HUYỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA NĂM 2023**

(Kèm theo kế hoạch số 18/KH-TTr ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Thanh tra huyện)

Stt	Đối tượng thanh tra	Nội dung thanh tra	Thời hạn thanh tra	Phạm vi thanh tra	Thời gian tiến hành	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Ghi chú
A	1	2	3	4	5	6	7	8
01	UBND xã Lộc Ninh	Thanh tra quản lý, sử dụng ngân sách và kinh phí ngoài ngân sách (nếu có)	30 ngày	Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2021	Quý 2	Thanh tra		
02	Chủ tịch UBND xã Chà Là	Thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng	30 ngày	Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2022	Quý 3	Thanh tra		

